

## ๗ องค์การธุรกิจจับมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ “๗ องค์การผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” ระหว่าง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับผู้บริหารของ ๗ องค์การธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ เอสซีจี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โทชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และกลุ่มมิตรผล

นางสุวรรณณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลองค์กรธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จสูงไปสู่องค์กรธุรกิจอื่นในเครือโดยที่องค์กรธุรกิจ ๗ แห่งดังกล่าว มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ ทั้งด้านเกษตร พลังงาน อาหาร ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและไอที ซึ่งคาดว่าในปีแรกจะสามารถเพิ่มจำนวนองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานและการบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๓๕ แห่ง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะเป็นต้นแบบขยายผลสู่ธุรกิจอื่นๆ ในระยะต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา ๓ ปี



นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ๗ องค์การธุรกิจที่ได้ประกาศตัวเป็นผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจเอกชนในวันนี้ มีความเห็นร่วมกันว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจยุคใหม่ ช่วยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ เป็นทางรอดของธุรกิจ สังคมไทย และของโลก เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้ หวังผลที่การปรับเปลี่ยนแนวคิดหลักและโครงสร้างการบริหารธุรกิจมากกว่าการสร้าง

เพียงความรู้ และความเข้าใจพื้นฐาน มุ่งหวังให้องค์กรธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนแข่งขัน และอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

จากนั้น **นายสุเมธ ตันติเวชกุล** ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้กล่าววาทีกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วครั้งแล้วทั่วโลก ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกล้มละลายแล้วหลายแห่ง เพราะไม่ยึดหลักพอประมาณ ไม่สนใจสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่เหตุผลในการบริหาร มุ่งหวังกำไรอย่างไม่มีขอบเขต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ ในปริมาณที่มากเกินไปจนความจำเป็น วันนี้ธุรกิจต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ทั้ง ๗ แห่งนี้ได้ดำเนินการอยู่ในทิศทางนี้อยู่แล้ว มีการทำธุรกิจที่คำนึงถึงกำไรที่ยั่งยืน มีมาตรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบต่างๆอย่างประหยัด มีการผลิตทดแทน แต่ประเด็นสำคัญคือต้องทำกันอย่างพร้อมเพรียง แล้วผลสุดท้ายคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้คือ จะทำให้เรายั่งยืน ประเทศชาติยั่งยืน และลูกหลานเรายั่งยืนตลอดไป พร้อมทั้งได้แสดงความชื่นชมยินดีกับท่านผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจขนาดใหญ่ทั้ง ๗ องค์กร ที่กล้าหาญน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และกล้าหาญที่จะประกาศตัวออกไปว่ามีความสำเร็จจากแนวทางดังกล่าวนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าธุรกิจที่เหลือจะเดินตามทางนี้ด้วยเพื่อความอยู่รอดของโลก



ทั้งนี้ ผู้บริหารจาก ๗ องค์กรธุรกิจที่ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ได้แก่ **นายกานต์ ตระกูลสุน** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี **นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) **นายวิเชียร อุษณาโชติ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) **นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว** รองประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) **นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) **นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร** ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และ **นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล

